



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง (ฝ่ายบริหารทั่วไป) โทร. ๐๕๔-๒๑๘๒๑๗ โทรสาร ๐๕๔-๒๑๗๕๕๐
ที่ ลป ๐๐๐๘/๒๓๕๐ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เรื่อง เชิญประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

เรียน ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ

ตามที่กรมปศุสัตว์กำหนดให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง จัดทำตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบที่ ๒/๒๕๖๓) และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปางได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากร ชื่อ “โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงการ” โดยมีบุคคลเป้าหมายเป็นปศุสัตว์อำเภอ และพนักงานราชการในสังกัด นั้น

เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาบุคลากรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอเชิญท่านและพนักงานราชการในสังกัด เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงโครงการ หัวข้อ “การเขียนโครงการ” ในวันพุธที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายคร ธิปฏิมากร)
ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง

บัญชีรายชื่อบุคคลเป้าหมาย โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ "การเขียนโครงการ"

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบที่ ๒/๒๕๖๓)

สำนักงานปลัดจังหวัดลำปาง

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง		ชื่อความสามารถ/ทักษะ ที่ต้องพัฒนา	โดยวิธีใดๆ (Non-Training)
		ข้าราชการ	พนักงานราชการ		
๑	นายถาวร ไชยวงษ์ราษฎร์	ปลัดจังหวัดอำเภอห้างฉัตร	-	การเขียนโครงการ	การพัฒนาตนเอง
๒	นายวิจิตร สมฤทธิ์	ปลัดจังหวัดอำเภอเกาะคา	-	การเขียนโครงการ	การพัฒนาตนเอง
๓	นายสมบูรณ์ เครือฟู	ปลัดจังหวัดอำเภอแม่เมษา	-	การเขียนโครงการ	การพัฒนาตนเอง
๔	นายสุรัตน์ เอื้ออารีย์	รักษาการในตำแหน่งปลัดจังหวัดอำเภอแม่ทะ	-	การเขียนโครงการ	การพัฒนาตนเอง
๕	นายวิกร สาคำ	ปลัดจังหวัดอำเภอเสริมงาม	-	การเขียนโครงการ	การพัฒนาตนเอง
๖	นายอรรถพร อ่อนละมัย	สัตวแพทย์ชำนาญงาน	-	การเขียนโครงการ	การพัฒนาตนเอง
๗	นายณัฐวุฒิ ต้นประเสริฐ	ปลัดจังหวัดอำเภอแม่พริก	-	การเขียนโครงการ	การพัฒนาตนเอง
๘	นายสุชล ไชยศิริ	ปลัดจังหวัดอำเภอสบปราบ	-	การเขียนโครงการ	การพัฒนาตนเอง
๙	นายอดิศักดิ์ ลิกขะมณฑล	ปลัดจังหวัดอำเภอวังเหนือ	-	การเขียนโครงการ	การพัฒนาตนเอง
๑๐	นายสุวิษ สุภาถง	ปลัดจังหวัดอำเภอเงิน	-	การเขียนโครงการ	การพัฒนาตนเอง
๑๑	นายประสาน สีตลรัมย์	ปลัดจังหวัดอำเภอเมืองปาน	-	การเขียนโครงการ	การพัฒนาตนเอง
๑๒	นายวราวุฒิ เวียงนาค	ปลัดจังหวัดอำเภอองาว	-	การเขียนโครงการ	การพัฒนาตนเอง

๑๓	นายสุรินทร์ ศรีเมือง	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	-	การเขียนโครงการ	การพัฒนาตนเอง
๑๔	นางสาววันทณีย์ ปิ่นจันทยา	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	-	การเขียนโครงการ	การพัฒนาตนเอง
๑๕	นางสาวพิรญญาณ์ อยู่จำรัส	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	-	การเขียนโครงการ	การพัฒนาตนเอง
๑๖	นางสาวณัชชา มนต์ชัยวนะกิจ	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	-	การเขียนโครงการ	การพัฒนาตนเอง
๑๗	นายพลเทพ วิทยรัตน์	-	เจ้าพนักงานสัตวบาล	การเขียนโครงการ	การพัฒนาตนเอง
๑๘	นายภกมล กรรเจียง	-	เจ้าพนักงานสัตวบาล	การเขียนโครงการ	การพัฒนาตนเอง
๑๙	นายภกมล วรรณารักษ์	-	เจ้าพนักงานสัตวบาล	การเขียนโครงการ	การพัฒนาตนเอง
๒๐	นายณัฐพัชร์ จันทร์ทิพย์	-	เจ้าพนักงานสัตวบาล	การเขียนโครงการ	การพัฒนาตนเอง
๒๑	นายสยาม ใจจันทร์	-	เจ้าพนักงานสัตวบาล	การเขียนโครงการ	การพัฒนาตนเอง
๒๒	นายสุชาติ วงศ์ตะวัน	-	เจ้าพนักงานสัตวบาล	การเขียนโครงการ	การพัฒนาตนเอง
๒๓	นางสาวกัญชุลิกา วงศ์จันทา	-	นักจัดการงานทั่วไป	การเขียนโครงการ	การพัฒนาตนเอง
	รวม	๑๖ คน	๗ คน		